



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว
เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว

ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘ วรรค ๑ (๓) (๔) ได้กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ส่วนราชการ จะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐ และจะต้องมีแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบายในการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติโดยดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแควเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และเป็นไปตามประกาศเจตนาจ้างสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว จะปฏิบัติราชการโดยให้ความสำคัญและเปิดเผยโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน ร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ และสามารถเข้าถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้จึงกำหนด มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ให้หน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการ การอนุมัติอนุญาต หรือดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับประชาชนและหน่วยงานองค์กรภาคีต่าง ๆ มีช่องทางและกิจกรรมให้ประชาชนและให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจให้ชัดเจน

๒. ให้จัดทำและเผยแพร่วิธีการ หรือขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในหน่วยงานและสื่อสาธารณะของหน่วยงานอย่างเปิดเผย

๓. กำหนดให้มีระบบดำเนินงานสร้างการมีส่วนร่วม หรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย ในภารกิจ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ ก่อนวางแผนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และหลังดำเนินงาน

๔. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอกองค์กร โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวังการแจ้งเบาะแส และรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจหน้าที่วิธีการดำเนินงานของหน่วยงาน อันเน้นการปลอดการทุจริตเพื่อให้เกิดพลังเข้มแข็งช่วยป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕. ให้หัวหน้าส่วนราชการทำหน้าที่กำกับ ดูแล และประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรายงานผลการดำเนินงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ทุก ๓ เดือน (รายไตรมาส)

ประกาศฉบับนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สำหรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีระเบียบ กฎหมาย หรือแนวทางการปฏิบัติใด ๆ ไว้เป็นการเฉพาะให้ดำเนินการเป็นไปตามที่ระเบียบหรือกฎหมายนั้นกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



(นายจรัสเดช เลิศพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว